

ดีเกราะ เคาะไม้

รับน้องไม่เหมาะสม

เกิดขึ้นทุกปีกิจกรรมรับน้องที่ไม่เหมาะสม ล่าสุดสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งรุ่นพี่ให้รุ่นน้องอมลูกอมเม็ดเดียวกัน 17 คน และให้ใช้วิธีส่งปากต่อปาก สุดท้ายรุ่นพี่ที่ถูกพักการเรียน 1 ภาคเรียน แล้วรุ่นพี่ในรั้วมหาวิทยาลัยต่าง ๆ คิดเห็นอย่างไรกับกิจกรรมรับน้อง

เริ่มกันที่ **เชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว "พีโน่"** รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 สาขารัฐศาสตร์

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) บอกว่า กิจกรรมการรับน้องเป็นกิจกรรมแรกของการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นพี่ ซึ่ง มมส มีการรับน้องรวมของมหาวิทยาลัย และการรับน้องของแต่ละคณะ โดยทุกกิจกรรมจะมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

และกองกิจการนิสิต มมส กำหนด นอกจากนี้การรับน้อง มมส ก็จะเข้ากับหลักสากลและสอดคล้องกับกระแสสังคมปัจจุบันคือคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยการเปิดโอกาสให้รุ่นน้องทุกคนได้เลือกว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องหรือไม่ และจะไม่มีการบังคับเด็ดขาด อย่างไรก็ตามการรับน้องของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์มากขึ้น แต่บางมหาวิทยาลัยยังมีการรับน้องไม่เหมาะสม เพราะรุ่นพี่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนกิจกรรมรับน้องตามยุคสมัย

วัชรชัย แพทยา "สตางค์" รุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กรุงเทพมหานคร บอกว่า การรับน้องใหม่เป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ซึ่งกิจกรรมรับน้องของ มจพ. ส่วนใหญ่จะเน้นสันตนาการ มีการเล่นเกมต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนาน ที่สำคัญรุ่นพี่จะออกแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และคำนึงถึงความปลอดภัยของรุ่นน้อง ขณะเดียวกันการดำเนินการจะอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด ทำให้การรับน้องส่วนใหญ่เรียบร้อยดี แต่พอมีข่าวว่ามจพ.รับน้องไม่เหมาะสม รู้สึกเสียใจ และขอโทษสังคมที่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น

ส่วนการรับน้องในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เท่าที่ตนได้ไปสัมผัสก็ดีขึ้นมาก และกิจกรรมไหนที่รุ่นพี่เคยถูกกระทำและเห็นว่าไม่ดีก็จะไม่นำมาใช้กับรุ่นน้อง

บุญส่ง ดวงเพชร "บุญ" รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ บอกว่า ปัจจุบันการรับน้องที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสมนั้นไม่ค่อยมีแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ละครายพฤติกรรมทำให้

รุ่นพี่กับรุ่นน้องได้รู้จักกันมากขึ้น เกิดความรักความสามัคคี ในสถาบัน อีกทั้งทำให้รุ่นน้องได้เรียนรู้การเอาตัวรอดในสังคมใหม่ โดยมีรุ่นพี่คอยให้คำปรึกษาทุกเรื่อง ส่วนกิจกรรมรับน้องของมทร.ตะวันออกต้องใส่ใจแรงเยอะมาก เพราะต้องลงแขกทำนา ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นโดยเชิญชาวบ้านมาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงแขกทำนา โดยรุ่นพี่และรุ่นน้องก็จะลงแขกทำนาด้วยกัน ซึ่งทำให้ได้ใกล้ชิดกัน เกิดความรัก และความสามัคคีกัน ส่วนการรับน้องที่ไม่เหมาะสม เพราะรุ่นพี่บางคนก็คะนองจนทำให้ประเพณีรับน้องผิดเพี้ยนไป.

